

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๓๑๒/๑๒๑๗



กค. ๑๐. 19
วันที่ 8/๑๖/๖5
เวลา 18.3๐

สคค.
ส่ง : กค. 21
รับที่ : ๕9471/65
8 ก.ย. 2565 เวลา 14.15 น.



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว (ล) ๑๕๘๘๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นเรื่อง ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ไปเพื่อดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเรื่อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติกำหนดวัตถุประสงค์และกรอบเนื้อหาสอดคล้องกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อหยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีมาตรการ เป้าหมาย และตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาป่าไม้ของประเทศให้เกิดความเป็นเอกภาพและดุลยภาพในการอนุรักษ์ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม จึงไม่ขัดข้องและสนับสนุนการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณา ดังนี้

๑) กรณีแนวเขตของที่ราชพัสดุที่มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีแนวเขตที่ชัดเจนในการดำเนินการแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติด้านการจัดการป่าไม้ มาตรการ ๒ จัดทำแนวเขตที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทให้ชัดเจน สอดคล้องกับแนวเขตในพื้นที่จริงและมีเอกภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กำหนดตัวชี้วัดให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้ที่มีความชัดเจนเป็นเอกภาพ และมีการประกาศใช้บังคับ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลดำเนินการร่วมกับหน่วยงานผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุในการตรวจสอบและนำชี้แนวเขตที่ราชพัสดุเพื่อกำหนดตำแหน่งและค่าพิกัดรอบแปลงที่ราชพัสดุ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสอดคล้องกับแนวเขตในพื้นที่จริง

๒) ร่างแผนแม่บทฯ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้งระบบของประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปอย่างมีเอกภาพและดุลยภาพในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามร่างแผนแม่บทฯ มีความชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

๓) ในการสนับสนุนการดำเนินการตามร่างแผนแม่บทฯ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องพิจารณาดำเนินการตามประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

๔) ในการ...

๔) ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖) มีกฎหมายที่ต้องถือปฏิบัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้จัดตั้งกองทุนกระทำได้โดยพระราชบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจนและเป็นกรณีที่เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และเหมาะสมที่จะอนุญาตให้นำรายรับจากการดำเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ รวมทั้งไม่เข้าซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว หากหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งกองทุนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

กองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๑๘๐

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๑๐๓